



สาร

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
เนื่องในโอกาส “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)” ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐

คณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งเป็นกลไกในระดับหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดสามารถรู้ข้อมูลและรู้ปัญหาของหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี มีหน้าที่สำคัญในการแบ่งเบาช่วยเหลืองานของผู้ใหญ่บ้านในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ กระทรวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ไปสู่การปฏิบัติ ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายสำคัญและเร่งด่วนที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งการขับเคลื่อนทุกนโยบายจะสำเร็จไปไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนคนไทยทุกคน ดังนั้น คณะกรรมการหมู่บ้านจึงเป็นกลไกหลักที่สำคัญของรัฐ ที่คอยช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านในการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้การทำงานทุกอย่างในหมู่บ้านเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ผมขอขอบคุณกรรมการหมู่บ้านทุกท่านที่ได้ร่วมกันอุทิศตนทำงานเสียสละเพื่อสาธารณประโยชน์ส่วนรวมด้วยความวิริยะ อุตสาหะ หุ่มเทห้ทั้งแรงกาย แรงใจ รวมทั้งเป็นแบบอย่างและเป็นพี่เลี้ยงให้แก่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน ตลอดจนในการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เนื่องในโอกาส “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)” ประจำปี ๒๕๖๐ เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง กระผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้กรรมการหมู่บ้านทุกท่าน พร้อมทั้งครอบครัว ประสบความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เปี่ยมด้วยสติปัญญา และเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ประชาชน เพื่อร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน สังคม และประเทศชาติให้ยั่งยืนสืบไป

(นายสุธี มากบุญ)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย



สาร

นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย

เนื่องในโอกาส “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)” ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐

.....

เนื่องใน “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)” ประจำปี ๒๕๖๐ เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ผมขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องกรรมการหมู่บ้านทุกท่านที่เป็นส่วนสำคัญในการทำงานเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราชการในหมู่บ้าน และอยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุด จนทำให้นโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล สามารถขับเคลื่อนไปสู่พี่น้องประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม บังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน และประเทศชาติ

ผมขอขอบคุณกรรมการหมู่บ้านทุกท่านที่ได้ทุ่มเท เสียสละ แรงกายแรงใจ อีกทั้งการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือราชการ มุ่งมั่น หมั่นเพียร ในการทำหน้าที่อย่าง อุตุน เข้มแข็ง ซึ่งผมมีความเชื่อมั่นว่าหากทุกภาคส่วนของรัฐ ที่ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการหมู่บ้าน และพี่น้องประชาชนในการช่วยเหลือเกื้อกูลในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ เช่นนี้ตลอดไป จะส่งผลทำให้ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี สู่ THAILAND ๔.๐ เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศได้อย่างแน่นอน

ในโอกาสนี้ ผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ อีกทั้งเดชพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้กรรมการหมู่บ้านทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัว ประสบความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีพลังกาย พลังใจ และพลังสติปัญญา เพื่อร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านและประเทศชาติให้เจริญยั่งยืนสืบต่อไป

(นายกฤษฎา บุญราช)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย



สาร

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เนื่องในโอกาส “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)” ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐

กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักที่มีกลไกครอบคลุมทุกระดับในพื้นที่ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ดังนั้น รัฐบาลจึงได้มอบภารกิจสำคัญ ๆ ในการดูแลรักษาบ้านเมือง ทั้งการรักษาความมั่นคงภายใน การอำนวยความสะดวก การรักษาความสงบเรียบร้อย การยกระดับคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การวางแนวทางและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระดับฐานรากของรัฐบาล การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่ “ประเทศไทย ๔.๐” ซึ่งการจะขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงได้นั้น จะต้องอาศัยกลไกระดับพื้นที่ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการหมู่บ้านที่เป็นกลไกสำคัญที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน ทำหน้าที่ช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของภาครัฐและขับเคลื่อนทุกภารกิจในหมู่บ้าน ไปสู่พี่น้องประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด และยังเป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่หมู่บ้าน เพื่อนำพาหมู่บ้านให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ผมขอขอบคุณกรรมการหมู่บ้านทุกท่านที่ได้ตั้งใจทำงานเพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” มุ่งมั่นทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน ด้วยความมานะ อุตहन เสียสละ และดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่ยึดให้แก่อำเภอพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน ตลอดจนให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ของรัฐบาล กระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตลอดมา

เนื่องในโอกาส “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)” ประจำปี ๒๕๖๐ เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้กรรมการหมู่บ้านทุกท่าน พร้อมทั้งครอบครัว ประสบความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เปี่ยมด้วยสติปัญญา และเป็นที่ยึดให้แก่อำเภอประชาชน เพื่อร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน สังคม และประเทศชาติให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนสืบไป

พลเอก

(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย



สาร

ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภิต

อธิบดีกรมการปกครอง

เนื่องในโอกาส “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)” ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยและสังคมโลกในปัจจุบันที่ขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตประชาชนและสังคมทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่บ้านซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับตัวและพัฒนาให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านในปัจจุบันจะให้แต่ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทำงานเพียงลำพังอาจไม่ทันปัญหาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การให้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านทำหน้าที่คอยช่วยเหลือแบ่งเบาภาระงานของผู้ใหญ่บ้านและบูรณาการขับเคลื่อนภารกิจร่วมกับทุกภาคส่วนในหมู่บ้าน รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านที่สะท้อนถึงปัญหาความเดือดร้อนที่สำคัญของหมู่บ้าน ถือเป็นคำตอบของการทำงานภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้อย่างแท้จริง

เนื่องในโอกาสที่วันคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ กม. ได้เวียนมาบรรจบครบอีกรวาระหนึ่ง กระผมขอส่งความปรารถนาดีมายังคณะกรรมการหมู่บ้านทุกท่านที่ได้เสียสละทุ่มเทการทำงานด้วยจิตอาสา จนทำให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบความสำเร็จอย่างงดงามมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. (ฉบับผ่านประชามติ) การขับเคลื่อนโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐที่สัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล โดยเน้นให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาในระดับหมู่บ้านและชุมชน จะส่งผลในการสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ท้ายนี้ กระผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้กรรมการหมู่บ้านทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัว ประสบความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีกำลังกายกำลังใจ และกำลังสติปัญญา ในการพัฒนาให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ร้อยตำรวจโท

(อาทิตย์ บุญญะโสภิต)

อธิบดีกรมการปกครอง

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๑๐.๓/ว ๒๕๕๓๓



กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง โครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)

๒. ประกาศผลการคัดเลือกหมู่บ้านตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี ๒๕๕๙

๓. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๓/ว ๒๐๐๖๘ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนาโครงการฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๒. ร่างกำหนดการ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. แบบโอนจัดสรรงบประมาณฯ (งป.๑)	จำนวน ๑ ชุด
	๔. บัญชีรายชื่อจังหวัดที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ กับส่วนกลาง	จำนวน ๑ แผ่น
	๕. แบบรายงานการจัดกิจกรรม	จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้วันที่ ๙ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ และเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกภาคส่วนว่า กม. เป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ทำงานด้วยจิตสาธารณะ เพื่อสาธารณประโยชน์และความผาสุกของประชาชน และในปี ๒๕๕๙ กรมการปกครอง ได้ดำเนินการตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จและประกาศผลให้ทุกจังหวัดทราบแล้ว รวมทั้งแจ้งให้ดำเนินการคัดเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีครบวาระพร้อมกัน ความละเอียดตามหนังสือที่อ้าง ๑ - ๓ นั้น

เพื่อประชาสัมพันธ์ บทบาท อำนาจ หน้าที่ และผลงานของ กม. ให้ทั้ง กม. และสาธารณชนทั่วไป ได้รับทราบอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น กรมการปกครองจึงได้จัดทำโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาคได้โอนจัดสรรงบประมาณมาตั้งจ่าย ณ ที่ทำการ ปกครองจังหวัดทุกจังหวัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน กม. และให้ใช้ในการคัดเลือก กม. ผู้ทรงคุณวุฒิของอำเภอ ดังนั้น เพื่อให้การจัดกิจกรรมวัน กม. ประจำปี ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดแจ้งอำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้อำเภอที่มีหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับเขตและระดับภาค มอบหมาย กม. เข้าร่วมกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในส่วนกลาง ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพมหานคร (สถานที่กรมการปกครองจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) โดยการดำเนินการดังกล่าวกำหนดให้มีการมอบโล่รางวัลเกียรติยศให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับเขต และมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลในระดับภาค ตามบัญชีรายชื่อสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๒. แจ้งหมู่บ้านเป้าหมายมอบหมาย กม. เข้าร่วมโครงการฯ หมู่บ้านละ ๑๖ คน พร้อมทั้งนำผลงานของ กม. และผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านไปจัดแสดงหรือจำหน่ายในงาน ทั้งนี้ กรมการปกครองได้เตรียม บูธนิทรรศการไว้ให้หมู่บ้านละ ๑ บูธ ขนาด ๔ x ๖ เมตร พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ปลั๊กไฟ เป็นต้น

๓. มอบหมายปลัดอำเภอที่รับผิดชอบงานคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในระดับจังหวัดและอำเภอ รวมจังหวัดละ ๒ คน ร่วมเดินทางเพื่อประสานการปฏิบัติและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

/ ๔. แจ้งกลุ่มเป้าหมาย...

๔. แจกกลุ่มเป้าหมายตามข้อ ๒ - ๓ เดินทางไปรายงานตัวและจัดเตรียมบูทแสดงนิทรรศการ ผลงานของ กม. และผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

๕. กรรมการปกครองได้เตรียมอาหาร และอาหารว่างไว้สำหรับกลุ่มเป้าหมายตามข้อ ๒. และ ๓. ในวันที่ ๗ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ส่วนที่พักได้จัดเตรียมไว้ในคืนวันที่ ๗ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ส่วนค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยง ในการเดินทางได้ออนจัดสรรมาตั้งจ่าย ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔.

๖. การจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ๒๕๖๐ ในส่วนภูมิภาคให้อำเภอ จัดกิจกรรมให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

๖.๑ กำหนดจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้ อำเภอกำหนดการประชุมกัน ณ ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ในวันเดียวกันก็ได้

๖.๒ ก่อนวันจัดกิจกรรม ให้อำเภอมอบหมายให้ทุกตำบลนำผลงานของ กม. ทุกด้าน มาจัดแสดง นิทรรศการผลงานของ กม. ณ สถานที่ประชุมฯ หรือบริเวณที่ว่าการอำเภอ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานให้ทั้ง กม. ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบ และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้นแบบ ให้แก่หมู่บ้านต่างๆ นำไปพัฒนา/ปรับปรุงการทำงานในหมู่บ้านของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อำเภอกำหนดให้มีการประกวดกิจกรรมหรือการจัดนิทรรศการของแต่ละตำบลแล้วมอบประกาศนียบัตรหรือรางวัลอื่น ๆ ได้ตาม ความเหมาะสม

๖.๓ การจัดกิจกรรม ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๖.๓.๑ ให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในฐานะประธานกรรมการหมู่บ้าน และหัวหน้า คณะทำงานด้านอำนวยการ นำหัวหน้าคณะทำงานด้านต่าง ๆ และ กม. เข้าร่วมกิจกรรมฯ สำหรับหมู่บ้านอาสาพัฒนา และป้องกันตนเอง (อพป.) ให้ผู้ใหญ่บ้านนำคณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อพป. เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยอำเภอกำหนดจำนวน กม. ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ตามความเหมาะสม

๖.๓.๒ ก่อนเริ่มกิจกรรมให้มีการอ่านสารอธิบดีกรมการปกครอง สารปลัดกระทรวงมหาดไทย สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวัน กม. ประจำปี ๒๕๖๐ และบรรยายบทบาทและความสำคัญของ กม. รวมทั้งแจ้งนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ กม. ประจำปี ๒๕๖๐ ให้ผู้เข้าร่วมงานทราบ


๖.๓.๓ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม อำเภอกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่าง กม. เช่น การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การประกวดเต้นเพลง กม. หรือการเปิดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การทำงานระหว่างกันเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

๖.๓.๔ ขอให้จังหวัดรวบรวมผลการจัดกิจกรรมวัน กม. ประจำปี ๒๕๖๐ ของทุกอำเภอ ในจังหวัดตามแบบรายงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕.) พร้อมซีดีภาพถ่ายกิจกรรมฯ ให้กรรมการปกครองทราบ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจโท


(อาทิตย์ บุญญะโสภิต)

อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักบริหารการปกครองท้องที่

โทร./โทรสาร ๐-๒๖๒๙-๘๓๐๖-๑๔ ต่อ ๕๐๕-๕๐๖



สาร

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เนื่องในโอกาส “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)” ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐

กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักที่มีกลไกครอบคลุมทุกระดับในพื้นที่ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ดังนั้น รัฐบาลจึงได้มอบภารกิจสำคัญ ๆ ในการดูแลรักษาบ้านเมือง ทั้งการรักษาความมั่นคงภายใน การอำนวยความสะดวก การรักษาความสงบเรียบร้อย การยกระดับคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การวางแผนทางและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระดับฐานรากของรัฐบาล การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่ “ประเทศไทย ๔.๐” ซึ่งการจะขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงได้นั้น จะต้องอาศัยกลไกระดับพื้นที่ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการหมู่บ้านที่เป็นกลไกสำคัญที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน ทำหน้าที่ช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของภาครัฐและขับเคลื่อนทุกภารกิจในหมู่บ้าน ไปสู่พี่น้องประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด และยังเป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่หมู่บ้าน เพื่อนำพาหมู่บ้านให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ผมขอขอบคุณกรรมการหมู่บ้านทุกท่านที่ได้ตั้งใจทำงานเพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” มุ่งมั่นทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน ด้วยความมานะ อุตहन เสียสละ และดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่ยึดให้แก่อำเภอพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน ตลอดจนให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ของรัฐบาล กระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สำเร็จลุล่วงลงไปได้ด้วยดีตลอดมา

เนื่องในโอกาส “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)” ประจำปี ๒๕๖๐ เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้กรรมการหมู่บ้านทุกท่าน พร้อมทั้งครอบครัว ประสบความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เปี่ยมด้วยสติปัญญา และเป็นที่ยึดให้แก่ประชาชน เพื่อร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน สังคม และประเทศชาติให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนสืบไป

พลเอก

(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย